

เรื่อง	รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้รายงาน	นางบุญโฮม ชูสกุล
ปีที่ทดลอง	ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ภาษาอังกฤษชุด English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอ่าน อ22203 สำหรับนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life กลุ่มตัวอย่างในการทดลองครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ที่เรียน รายวิชาภาษาอังกฤษการอ่าน อ22203 จำนวน 20 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้านี้ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life จำนวน 8 เรื่อง คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษการอ่าน อ22203 ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านแบบ เลือกตอบจำนวน 40 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของเอกสาร ประกอบการเรียนใช้เกณฑ์ $E_1/E_2 = 80/80$ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านโดย ใช้ทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระและวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน

ผลการทดลอง พบว่า 1) เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษชุด English in Daily Life สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ $E_1/E_2 = 84.85/82.75$ ซึ่งสูง กว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (80/80) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
ภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษชุด English in Daily Life ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด